

## “CHIẾN THẮNG BẢN THÂN – THAY ĐỔI ĐỊNH KIẾN, BƯỚC ĐẦU DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG”

Sinh viên Văn Vũ Thanh Thanh

CN. Lại Văn Hoá

Cuộc đời của mỗi người sẽ trải qua nhiều bước ngoặt, trong đó hai bước ngoặt quan trọng nhất trong đời người chính là "Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)" và "Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (CĐ/ĐH)". Trong đó, tốt nghiệp THPT được coi là một bước ngoặt lớn đánh dấu sự trưởng thành của mỗi bạn học sinh, đồng thời quyết định hướng đi trên con đường tương lai. Lựa chọn một lần nhưng kéo dài từ 2.5 đến 6 năm. Đây là khoảng thời gian tương ứng với thời gian học ĐH/CĐ, nếu đưa ra lựa chọn sai lầm, học sinh sẽ phải đánh đổi bằng thời gian, công sức và cả tiền bạc của bản thân, gia đình. Vì vậy, việc định hướng đúng nghề nghiệp của bản thân sẽ giúp bạn có động lực phấn đấu và hạnh phúc với công việc của mình từ đó nó quyết định sự thành công trong tương lai. Là một học sinh lớp 12 chuẩn bị ra trường. Bạn đang đau đầu trong việc định hướng, không biết mình sẽ theo học ngành nào, trường nào. Bản thân mình lúc trước cũng vậy.

Khi học ở cấp 3, bạn phải học tốt một lúc quá nhiều môn, bạn chẳng biết đâu là điểm mạnh của mình. Bây giờ đến khi được hỏi "Bạn ước mơ sau này sẽ làm gì?" thì rất nhiều bạn trẻ phân vân đáp "Mình cũng không biết nữa." Mấy ai còn giữ giấc mơ hồi nhỏ cho đến khi mình trưởng thành không. Hiện thực đã làm thay đổi biết bao giấc mơ màu hồng, khiến bạn mông lung không biết mình đang muốn gì, không biết mình nên làm gì. Thật đáng buồn!

Hiện nay, việc đậu Đại học rất dễ, tỉ lệ rớt Đại học rất thấp. Hầu hết các bậc phụ huynh đều mong muốn con em mình đậu trường Đại học có tiếng. Và ngay chính bản thân của nhiều bạn học sinh tại thời điểm đăng ký nguyện vọng học tập sau khi tốt nghiệp THPT cũng mong muốn là theo học các trường Đại học hơn là các trường Cao đẳng;

đi kèm đó là suy nghĩ "rớt đại học mới vào học cao đẳng", "học cao đẳng để làm gì?".

Vậy theo bạn, bạn sẽ chọn một tấm bằng Đại học hay một tấm bằng Cao Đẳng? - "Tất nhiên là bằng Đại học rồi". Đúng vậy, khi xin việc vào một công ty, một tấm bằng Đại học đơn nhiên sẽ có sự "ưu tiên" hơn. Nhưng bạn đã từng nghe đến những câu chuyện tốt nghiệp Đại học xong thất nghiệp, làm trái ngành nghề, hay nói một cách khác là tấm bằng "Không có giá trị" như chúng ta từng mong đợi.



Vẫn còn rất nhiều bạn trẻ theo học Đại học theo ý nguyện của cha mẹ, dù không đam mê hay không đúng năng lực của bản thân. Rồi đến khi bạn đi học, bạn không yêu thích ngành mình đang học, bạn nản chí, bạn bỏ ngang, nhảy sang một ngành học khác. Vậy, có phải những năm học vừa rồi như đổ sông đổ bể. Hay là khi bạn làm một công việc không phải sở trường của mình, bạn không có đam mê hay nhiệt huyết nghề thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bạn vô vị đến nhường nào.

Thi tốt nghiệp cấp 3 xong, dù đậu Đại học nhưng Thanh quyết định Gap Year 1 năm để định hướng lại bản thân. Trong một năm đó, Thanh đã làm rất nhiều công việc, va chạm với xã hội, tích lũy cho bản thân một số kinh nghiệm. Đặc biệt Thanh hoàn thiện bản thân hơn, tăng kỹ năng mềm, tự tin hơn, có thể giao tiếp với người lạ, kiểm soát thời gian tốt hơn, tăng kỹ năng lãnh đạo và Teamwork (*Làm việc nhóm*). Và trong quá trình đó mình cũng không ngừng tìm kiếm trường học cho năm tiếp theo. Với những lợi thế của bản thân cũng như nhìn vào nền Kinh tế nước ta (*xu thế*) hiện nay, Thanh cảm thấy bản thân phù hợp với ngành Du lịch. Và sau đó, Thanh đã làm bài toán so sánh chọn giữa Đại học Du lịch Huế và Cao Đẳng Du lịch Huế để chọn ra những yếu tố mình cần.

- Học phí thấp hơn so với học Đại học
- Khi học Cao đẳng, bạn sẽ được đào tạo chuyên môn, sẽ chú trọng học các môn để bổ trợ cho ngành học. Đặc biệt bạn sẽ có cơ hội thực hành và đi thực tập nhiều hơn.

*Việc lựa chọn giữa 1 tấm bằng Đại học và những kỹ năng, kinh nghiệm trong nghề thì bạn sẽ chọn cái nào?*

Tỉ lệ có công việc sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch cao hơn. Cơ hội làm việc đúng ngành nghề cũng lớn hơn.

- Thời gian đào tạo ở Cao đẳng chỉ từ 2,5 năm, ít hơn so với 4 năm Đại học.

*Thanh nghĩ: “Chung quy lại, việc học trường nào, học như thế nào cũng là để chúng ta tìm kiếm một công việc, kiếm miếng cơm manh áo. Vậy sao chúng ta không rút ngắn thời gian học, tìm kiếm một ngôi trường có cơ hội làm việc và thăng tiến cao khi ra trường”.*

- Chương trình học tiến tiến. Sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo, tăng tính tự học, linh hoạt học tập.

*Thông qua các bài tập nhóm, Thanh có thể sử dụng tốt cũng như phát triển mạnh thêm các kỹ năng mềm, tính sáng tạo của mình. Thanh có cơ hội khẳng định bản thân. Không chỉ dừng lại ở những bài thuyết trình trên Powerpoint như hồi cấp 3 nữa, mà thay vào đó là những bộ phim chính bạn dựng lên*

*và đóng để thể hiện nội dung bài học,... Ngoài ra, còn có các buổi tham quan, trải nghiệm đầy thú vị để hỗ trợ cho việc học, kỹ năng của bản thân.*

- Cao đẳng cho phép bạn phát triển như một cá nhân. Nó cho bạn thời gian và cơ hội để phát triển những sở thích mới, học những kỹ năng mới và gặp gỡ những người mới. Đặc biệt, bạn sẽ trở nên độc lập và tự chủ hơn. Bạn cũng sẽ có không gian để hình thành ý tưởng về con đường bạn muốn đi sau khi tốt nghiệp.
- Cơ sở vật chất- hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, hỗ trợ cho việc giảng dạy, cũng như trong học tập. Bạn có thể vừa học vừa thực hành ngay chính trong ngôi trường của mình.
- Đặc biệt hơn hết, hiện nay tại Huế, chỉ có ở Cao đẳng Du lịch Huế có ngành học Quản trị Resort và Kỹ thuật chế biến món ăn.

*Trong ngành chế biến món ăn, bạn có thể học rất nhiều mảng như chế biến các món ăn Á, chế biến các món ăn Âu, các món Bánh, tráng miệng Á, Âu,... để tìm ra thế mạnh của bản thân. Và ngành Bếp đang rất thịnh hành, cơ hội có việc làm cao và có khả năng làm chủ sau khi ra trường.*

Là một học sinh trường chuyên Quốc Học Huế, Thanh đã chiến thắng được bản thân, thay đổi được định kiến “Ra trường phải học Đại học” của mình. Và bây giờ, Thanh đang theo học ngành Quản trị Khách sạn ở trường Cao đẳng Du lịch Huế. Thanh cảm thấy việc lựa chọn học ở đây là một quyết định đúng đắn cho con đường tương lai của mình. Thanh muốn thay đổi suy nghĩ của những người xung quanh, đặc biệt là các bậc phụ huynh về định kiến học Cao đẳng sẽ không tốt bằng học Đại học. Và để đạt được điều đó, Thanh sẽ chứng minh bằng cách ra trường sẽ kiếm một công việc thật tốt, vì “*người ta chỉ nhìn vào kết quả bạn đạt được, ít ai nhìn vào quá trình bạn làm như thế nào*”.

Còn bạn, bạn đã định hướng được trường nào chưa? Hãy thử lắng nghe xem con tim bạn muốn gì nhé.